

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số: 06 /PHD-UBND
V/v hướng dẫn gửi đơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Sơn, ngày 27 tháng 02 năm 2023

PHIẾU HƯỚNG DẪN

Kính gửi: Ông Đỗ Hữu Phường
Địa chỉ: Thôn Châu Thuận Biền, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Ngày 23/02/2023, UBND huyện nhận được đơn ghi ngày 22/02/2023 của ông Đỗ Hữu Phường, ở thôn Châu Thuận Biền, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. **Đơn có nội dung:** Khiếu nại Thông báo số 107/TB-UB của UBND xã Bình Châu (nội dung cụ thể có đơn gửi kèm theo).

Qua xem xét đơn của công dân, căn cứ Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật về khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện thông tin, hướng dẫn cho ông Đỗ Hữu Phường như sau:

Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại: Theo Khoản 1 điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “*Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính*”.

Vì vậy, với nội dung công dân khiếu nại Thông báo số 107/TB-UB của UBND xã Bình Châu như trên thì công dân có quyền khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch UBND xã Bình Châu để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Chủ tịch UBND huyện thông tin, hướng dẫn cho công dân có tên nêu trên biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- UBND xã Bình Châu;
- VPH: C, PCVP, CVNC;
- Lưu: VT, TCD.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Võ Đức Công

HUYỆN BÌNH SƠN
Số: 1074
Ngày: 23-02-2023
Chuyên:
Số và ký hiệu HS:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huyện Bình Sơn, ngày 22 tháng 02 năm 2023

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Huy biên bản hoà giải tranh chấp đất đai)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn

Tôi tên: Đỗ Hữu Phường; Sinh năm: 1945

Địa chỉ: Thôn Châu Thuận Biên, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tôi làm văn bản này xin trình bày sự việc như sau:

Ngày 01/7/2022, Ủy ban nhân dân xã Bình Châu tổ chức buổi hoà giải tranh chấp đất đai giữa nguyên đơn là ông Võ Tấn Miên, bị đơn là tôi (Đỗ Hữu Phường), bà Nguyễn Thị Diễm, ông Nguyễn Nơi và các con ông Nguyễn Nơi. Kết quả buổi hoà giải không thành được thể hiện rõ tại Biên bản hoà giải tranh chấp được các bên ký xác nhận. **Buổi hòa giải tranh chấp đất đai nêu trên kéo dài từ 14h đến 18h30 cùng ngày 01/7/2022.**

Căn cứ vào Biên bản hoà giải này, tôi tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp tục thực hiện quyền công dân của mình và đã ủy quyền cho người đại diện pháp luật thực hiện các quyền tố tụng tại Tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi.

Tuy nhiên, ngày 04/10/2022, tôi nhận được Thông báo số 107/TB-UB về việc Huy biên bản hoà giải tranh chấp đất đai ngày 01/7/2022. Theo như Thông báo này, lý do huy Biên bản hoà giải là “không đúng đối tượng tranh chấp” mà không có bất cứ viện dẫn nào đi kèm. Việc ban hành thông báo huy Biên bản hoà giải với lý do không rõ ràng như trên của Ủy ban nhân dân xã Bình Châu đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đương sự trong đó có tôi và thiệt hại tài sản cho các bên có liên quan trong tranh chấp. Đồng thời, các văn bản pháp lý khác trong quá trình giải quyết tiếp theo của cơ quan có thẩm quyền cũng bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa thể tiếp tục giai đoạn tiếp

theo vì UBND xã Bình Châu hủy kết quả hòa giải mà không có phương án giải quyết khác.

Vì những lẽ trên, tôi (Đỗ Hữu Phương) đã có văn bản khiếu nại yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Bình Châu giải quyết các vấn đề sau:

1/ Yêu cầu UBND xã Bình Châu làm rõ lý do hủy vì không đúng đối tượng, vậy đối tượng không đúng ở đây là ai ?

2/ Yêu cầu UBND xã Bình Châu trả lời bằng văn bản việc có tổ chức lại buổi hoà giải nào khác liên quan đến yêu cầu khởi kiện tranh chấp đất đai nêu trên hay không?

Tuy nhiên, UBND xã Bình Châu chỉ thực hiện hành vi hành chính là hủy kết quả hòa giải với một lý do không rõ ràng và không có bất kỳ phương án nào khác để khắc phục sự việc. Đồng thời, sau khi nhận được khiếu nại của công dân đối với sự việc nêu trên thì chính quyền địa phương cũng làm lơ không có văn bản phúc đáp. Với hành vi hành chính mập mờ, cách làm việc không minh bạch, thiếu trách nhiệm của UBND xã Bình Châu dễ gây hiểu lầm từ quần chúng nhân dân về việc chính quyền địa phương mà cụ thể là một vài cán bộ CÓ VẤN ĐỀ hoặc LỢI ÍCH với một trong các bên tranh chấp đất đai.

Vì lý do trên, tôi làm văn bản này gửi đến UBND huyện Bình Sơn và các cấp lãnh đạo khiếu nại sự việc UBND xã Bình Châu vi phạm thủ tục hành chính trong việc thực hiện công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp cơ sở và hành vi không trả lời văn bản khiếu nại của công dân là vi phạm luật khiếu nại hành chính.

Tôi rất mong nhận được sự quan tâm và giải quyết kịp thời của UBND huyện Bình Sơn vì tôi đã có văn bản khiếu nại ở UBND xã Bình Châu theo đúng cấp giải quyết nhưng không được phúc đáp. Vì lẽ đó, tôi xin trực tiếp khiếu nại lên cấp trên để được xem xét sự việc.

Trân trọng kính đơn.

Người khiếu nại


Đỗ Hữu Phương